

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại một số tỉnh miền Trung của Đoàn công tác Thường trực HĐND Tỉnh (Đoàn 2)

Thực hiện các văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh¹, từ ngày 24-27/9/2022, Đoàn công tác 359 của Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Đoàn công tác do ông Kiêu Thế Lâm, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh làm Trưởng đoàn. Kết thúc chuyến công tác, Đoàn báo cáo kết quả như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC

Tại các buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình về hoạt động HĐND với Thường trực, các Ban HĐND và một số thành phần có liên quan; với tinh thần cầu thị, Đoàn tiếp thu rất nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay, những kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích trong hoạt động HĐND... Đồng thời, các địa phương đã tạo điều kiện đưa Đoàn thăm viếng các khu di tích lịch sử, văn hoá, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương. Đoàn đã tích cực nghiên cứu, trao đổi với các Tỉnh bạn, học tập việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, một số chính sách đặc thù của địa phương đối với du lịch, công tác vệ sinh môi trường trong khu du lịch, cách quảng bá hình ảnh du lịch, việc đón tiếp khách, các dịch vụ du lịch phục vụ khách tham quan...

II. KẾT QUẢ HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Đoàn được nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nói riêng, nhất là các nội dung liên quan đến việc xây dựng, ban hành Nghị quyết và thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn các tỉnh: Thừa thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, từ đó rút ra kinh nghiệm trong việc tham mưu xây dựng, ban hành chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương và tiềm lực Tỉnh nhà.

Trong chuyến công tác, Đoàn được tham quan danh lam thắng cảnh một số điểm du lịch nổi tiếng, được thăm viếng, tìm hiểu truyền thống lịch sử một số di tích, có tiềm năng phát triển du lịch văn hóa - tâm linh - lịch sử của Tỉnh bạn, cụ thể như sau:

¹ Kế hoạch số 223/KH-HĐND ngày 30/6/2022 tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND Tỉnh năm 2022; Công văn số 314/HĐND-VP ngày 12/8/2022 V/v triển khai tổ chức Đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND Tỉnh năm 2022; Công văn số 359/HĐND-VHXH ngày 13/9/2022 V/v tổ chức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm.

1. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đoàn tham quan quần thể di tích cố đô Huế: Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long, Kinh thành Đại Nội Huế. Quần thể di tích Cố đô Huế với những kiệt tác về kiến trúc cung đình, những công trình văn hoá, lăng tẩm đã được UNESCO xếp hạng là một trong những **Di sản văn hoá lớn của thế giới** bao gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể.

So với Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế được ưu đãi tiềm năng sẵn có với thế mạnh triều đại phong kiến của triều đình nhà Nguyễn đặt tại đây, nên du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, được đầu tư phát triển mạnh. Vì vậy UBND Tỉnh quyết định thành lập Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Tỉnh.

Các di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế quản lý, Trung tâm này là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, là đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh. Điểm đặc biệt, khi các Đoàn khách ngoài tỉnh tới tham quan các điểm di tích Huế, Trung tâm cấp Giấy giới thiệu vào di tích để được hưởng **chính sách miễn vé 100% vào cổng**. Đặc biệt, hàng năm ngân sách Tỉnh hỗ trợ 40 tỷ đồng (được HĐND Tỉnh thông qua) để cấp cho Trung tâm sửa chữa, nâng cấp, trùng tu, tôn tạo, trong đó kể cả trả lương cho viên chức, nhân viên của Trung tâm do chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên mọi hoạt động của các đơn vị này gặp nhiều khó khăn.

2. Tại tỉnh Quảng Trị

Đoàn thăm viếng và dâng hương tại: (1) Thành Cổ Quảng Trị – **Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt**, là công trình thành lũy quân sự và là lỵ sở của triều đình nhà Nguyễn trên địa hạt Quảng Trị, là trung tâm tinh lỵ Quảng Trị thời thuộc Pháp và chính quyền miền Nam. Đặc biệt, trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1972, Thành Cổ được cả thế giới biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt, đây được coi là nghĩa trang không nắm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì quê hương, vì sự hòa bình thống nhất đất nước; (2) Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn – **Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt**, là nơi quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sỹ, là nơi an nghỉ đời đời của các chiến sỹ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Đây là một công trình đền ơn đáp nghĩa đồ sộ nhất, quy mô nhất có tính nghệ thuật cao, thể hiện lòng thương nhớ sâu sắc, niềm biết ơn và sự tôn vinh thầm kín của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đối với những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước; (3) Ngoài ra Đoàn tham quan Địa đạo Vịnh Mốc - **Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt**, trong những năm chống Mỹ cứu nước, Vịnh Mốc không chỉ là địa đầu miền Bắc xã hội chủ nghĩa mà còn là địa điểm thuận lợi cho việc tập kết lương thực, vũ khí tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ, một đảo có vị trí chiến lược quan trọng trong việc án giữ vùng biển Vĩnh Linh và **Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt** Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

So với Đồng Tháp, du lịch tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới được coi là một ngành nghề đầy tiềm năng, hứa hẹn có nhiều đóng góp vào ngân sách địa

phương cũng như việc quảng bá hình ảnh về vùng đất này. Tuy nhiên, Quảng Trị từng là địa phương trung tâm nối giữa hai miền Nam, Bắc của Việt Nam, trong suốt thời gian diễn ra cuộc Chiến tranh Việt Nam, vùng đất này bị tàn phá dữ dội bởi bom đạn của Mỹ - Ngụy cũng như những cuộc đụng độ khốc liệt giữa các bên tham chiến. Chính vì điều kiện lịch sử đặc thù như vậy, hiện nay du lịch Quảng Trị chưa có điều kiện thuận lợi hơn so với địa phương khác để thật sự phát triển, với sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương hứa hẹn trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn chiến lược.

3. Tại tỉnh Quảng Bình

Đoàn thăm viếng và dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến; tham quan Động Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là **Di sản thiên nhiên thế giới**.

So với Đồng Tháp, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi, có rừng, có biển, có sông và nhiều cảnh quan rất đẹp, với thế mạnh Tỉnh có nhiều hang động vang danh, nổi tiếng trong và ngoài nước, với những điểm và quần thể du lịch biển và ven biển, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có giá trị nổi bật nhất về địa chất, địa mạo đá vôi phức tạp ở khu vực Đông Nam Á với những hang động đẹp nổi tiếng như: động Phong Nha, động Thiên Đường và động Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới; nơi chứa đựng các giá trị nổi bật toàn cầu về tính đa dạng sinh học, tính đa dạng của các hệ sinh thái tự nhiên nên việc khai thác để phát triển du lịch rất hiệu quả, đầy tiềm năng nên Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã khẳng định đưa du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh, được đầu tư phát triển mạnh. Vì vậy UBND Tỉnh quyết định thành lập Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND Tỉnh.

Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong thời gian do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động của Trung tâm gặp nhiều khó khăn về kinh phí, đặc biệt trong thời gian đóng cửa không hoạt động để thực hiện giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, do không có nguồn thu từ việc bán vé tham quan nên ngân sách Tỉnh phải hỗ trợ thêm cho Trung tâm để thực hiện việc chi trả lương và các chế độ khác cho đội ngũ viên chức, nhân viên.

III. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH

Căn cứ tình hình thực tế, HĐND Tỉnh mỗi địa phương ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ du lịch trên địa bàn tỉnh khác nhau, cụ thể là:

1. Đối với tỉnh Thừa Thiên Huế

Đơn vị thu phí được để lại 100% tổng số tiền thu được theo dự toán để chi các nội dung có liên quan². Trong điều kiện thực thu phí vượt số dự toán được

² Hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý; phục vụ du khách tham quan; công tác chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan sân vườn, bảo vệ môi trường; xúc tiến du lịch; quảng cáo, quảng bá di sản, thu hút khách tham quan; công tác bảo tồn bảo tàng, trưng bày triển lãm; công tác phát huy giá trị nhã nhạc, văn hóa phi vật thể; hoạt động nghệ thuật phục vụ du khách tham quan; phục vụ các ngày lễ, tết; tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác

HĐND Tỉnh giao, UBND Tỉnh báo cáo Thường trực HĐND Tỉnh để quyết định sử dụng phần vượt thu cho phù hợp. Căn cứ tình hình thực tế nhiệm vụ chi của đơn vị và khả năng thu phí tham quan di tích, UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh điều chỉnh tỷ lệ % số tiền thu phí để lại cho phù hợp với tình hình thực tế³.

2. Đối với tỉnh Quảng Trị

Chính sách hỗ trợ: (1) lập Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch tỷ lệ 1/2000⁴; (2) nâng cao chất lượng các điểm, khu du lịch cộng đồng⁵, gồm: Cải tạo cảnh quan môi trường; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; xây dựng nhà đón tiếp và trưng bày bán hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP phục vụ khách; xây dựng nhà vệ sinh công cộng; xây dựng hệ thống biển, bảng thuyết minh, chỉ dẫn,... Đầu tư các khu du lịch cộng đồng, sinh thái⁶; xây dựng cơ sở hạ tầng trong các khu di tích lịch sử, văn hóa khi liên kết khai thác phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể nhằm phát triển du lịch⁷; tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch⁸; công tác xúc tiến du lịch và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh du lịch⁹,... (3) Trường hợp xử lý vi phạm cam kết: doanh nghiệp, tổ chức vi phạm cam kết, trong thời gian 06 tháng phải có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách Tỉnh toàn bộ số tiền đã được hỗ trợ;

quốc tế; mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản và thực hiện các hoạt động xây dựng cơ bản trùng tu di tích (trường hợp cân đối được nguồn thu và nhiệm vụ chi); chuyên môn nghiệp vụ khác của đơn vị và chi các hoạt động đặc thù di tích, chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do UBND Tỉnh giao.

³ Theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

⁴ Hàng năm ưu tiên bố trí ngân sách Tỉnh để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu du lịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển du lịch.

⁵ Mỗi khu, điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ: (1) hỗ trợ kinh phí cải tạo cảnh quan môi trường. Mức hỗ trợ: 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng; (2) hỗ trợ phát triển các hoạt động, sản phẩm phục vụ khách du lịch: Phục dựng văn nghệ dân gian, âm thực truyền thống; tổ chức truyền nghề cho người dân tại các điểm du lịch cộng đồng từ các nghệ nhân; xây dựng sản vật nông sản làm quà tặng lưu niệm cho khách du lịch. Mức hỗ trợ: 50% tổng kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 200 triệu đồng; (3) hỗ trợ xây dựng 01 nhà đón tiếp và trưng bày bán hàng lưu niệm, các sản phẩm đặc sản của Tỉnh có tổng diện tích sàn xây dựng từ 100m² trở lên; đảm bảo các điều kiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, có danh sách niêm yết các mặt hàng, trong đó 80% mặt hàng là sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, quà tặng du lịch, quà tặng lưu niệm của Tỉnh. Mức hỗ trợ: 50% tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 200 triệu đồng; (4) hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo Quyết định số 225/QĐ-TCĐL của Tổng cục Du lịch; có diện tích tối thiểu 30m². Mức hỗ trợ: 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 100 triệu đồng; (5) hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống biển, bảng chỉ dẫn. Hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

⁶ Trong giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ đầu tư 02 khu du lịch cộng đồng tại khu vực miền núi và đồng bằng; giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đầu tư thêm 02 khu du lịch. Mức hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Tỉnh tối đa 10 tỷ đồng/01 khu du lịch. Giao UBND Tỉnh rà soát, đánh giá, lựa chọn các điểm du lịch có tiềm năng nổi trội để phát triển các khu du lịch cộng đồng, sinh thái; xây dựng đề án để tổ chức thực hiện, đảm bảo tính khả thi cao.

⁷ Mỗi khu di tích lịch sử, văn hóa được hỗ trợ xây dựng bãi đỗ xe chung có diện tích tối thiểu 500m². Mức hỗ trợ 50% tổng giá trị dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng; đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt. Mức hỗ trợ 50% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng.

⁸ Hỗ trợ 80% kinh phí tổ chức lớp học nhưng không quá 50 triệu đồng/lớp.

⁹ Mỗi tổ chức, doanh nghiệp/năm được hỗ trợ miễn phí quảng cáo, giới thiệu hình ảnh, sản phẩm của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh du lịch trên Trang thông tin điện tử Tỉnh và của các Sở, ban ngành, địa phương; được xem xét, hỗ trợ giới thiệu thông tin, hình ảnh về doanh nghiệp, tổ chức và sản phẩm trong các ấn phẩm xúc tiến du lịch của tỉnh; được tạo điều kiện, hỗ trợ tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch do tỉnh tổ chức hoặc tỉnh có đại diện tham dự ở trong nước và nước ngoài; hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng, tổ chức gian hàng tham gia hoạt động triển lãm, hội chợ du lịch, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng; Hỗ trợ 50% kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không quá 50 triệu đồng.

nếu không hoàn trả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. (4) Kinh phí thực hiện: Cân đối bố trí nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện¹⁰.

3. Đối với tỉnh Quảng Bình

Giảm từ 20-50% mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND; Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 40/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh¹¹.

IV. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Qua việc trao đổi, học tập kinh nghiệm, các thành viên trong Đoàn đã góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh của tỉnh Đồng Tháp với các Tỉnh bạn; các thành viên của Đoàn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, trao đổi với tinh thần cầu thị; đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch của các địa phương khác, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong việc hoạch định chính sách, góp phần thúc đẩy để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh nhà.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đoàn công tác 359 của Thường trực HĐND Tỉnh kiến nghị UBND Tỉnh quan tâm một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan (Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Trung tâm xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh,...) xem xét các chính sách hỗ trợ du lịch của các Tỉnh bạn như đã nêu tại mục III của Báo cáo này, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc (nếu có) để vận dụng các chính sách hỗ trợ của Tỉnh bạn áp dụng cho Tỉnh nhà.

2. Xem xét thực hiện chính sách ưu đãi miễn giảm giá vé vào cổng các di tích, khu, điểm du lịch do đơn vị nhà nước hoặc tư nhân quản lý (nếu có thể) cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là các cơ quan trọng yếu trên địa bàn Tỉnh, khi dẫn các đoàn khách ngoài Tỉnh tới Đồng Tháp tham quan, học tập kinh nghiệm.

(Qua tìm hiểu thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đang áp dụng chính sách hỗ trợ giảm 50% giá vé vào cổng các khu, điểm du lịch đối với người dân đang sinh sống, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố).

3. Ưu tiên cân đối ngân sách Tỉnh để đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả; tập trung đầu tư đưa du lịch Đồng Tháp xác định được vị thế trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, đưa Đồng Tháp trở thành điểm đến về du lịch nông nghiệp, sinh thái và cộng đồng; để thực hiện đạt mục tiêu tổng quát, phát triển du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số

¹⁰ Theo Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND Tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2030.

¹¹ Theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Tỉnh giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022.

372/2020/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh¹² về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2021-2025); phấn đấu để đạt mục tiêu tổng quát đến 2030, phát triển du lịch trở thành một trong những động lực trong phát triển kinh tế, đồng thời, gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân theo tinh thần Nghị quyết số 207/2018/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh¹³.

Trên đây là báo cáo kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm của Đoàn công tác 359 của Thường trực HĐND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND Tỉnh (báo cáo);
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Thành viên Đoàn công tác;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND (Đề).

**TM. ĐOÀN CÔNG TÁC
TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Kiều Thế Lâm**

¹² Nghị quyết số 372/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND Tỉnh v/v kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2021 - 2025).

¹³ Nghị quyết số 207/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND Tỉnh v/v điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.